




ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสิริกานต์ เฉลยวาเรศ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๐)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัด) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน- การพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายวิจิตรพงศ์ บรรณรักษ์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสิริกานต์ เถลยวาเรศ  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด)  
 (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๘๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ค. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาปฏิบัติงานการพิเศษเป็นหน่วยเรียก การประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ย. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๖ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๑ ปี ๖ เดือน ๒๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ย. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๓๑๑๑๘๖๖๖๖
<b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๔
<b>๓. อื่นๆ</b> (ระบุ) ..... .....	

### เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสิริกานต์ เฉลยวาเรศ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๓๐)

#### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต เป็นการผ่าตัดต่อหลอดเลือดเชื่อมกับหลอดเลือดแดงของผู้ป่วย  
เพื่อเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกไตในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังและรับการรักษาโรคไตเรื้อรังด้วย  
วิธีการอื่น ๆ เช่น การบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตแบบอื่น ๆ การบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการ  
บำบัดทดแทนไตแบบอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งการผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียม  
ความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต ซึ่งการผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต เป็นขั้นตอน  
ที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต

จากสถิติหัตถ์ผ่าตัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พบว่ามีกรณีผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมระบบ  
หลอดเลือด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐, ๑๕๘ และ ๒๑๔ คนตามลำดับ ในผู้ป่วยจำนวนดังกล่าวมี  
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้ารับการผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไตจำนวน ๒๓, ๔๕ และ ๗๘ คน

พบปัญหาการงดและเลื่อนผ่าตัดทั้งหมดจำนวน ๑, ๑๐, ๑๕ คน เนื่องจากขาดแนวทางปฏิบัติใน  
การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและญาติหลายด้านได้แก่ ผู้ป่วยเสีย  
โอกาสในการเข้ารับการผ่าตัด เสียเวลาในการเดินทาง สูญเสียรายได้จากการขาดงาน จากผลกระทบ  
ดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษาเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการห้องผ่าตัดเฉพาะทางศัลยกรรมระบบ  
หลอดเลือด จึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำเส้นเลือด  
ล้างไตสำหรับห้องผ่าตัด

หลังนำแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมาใช้พบว่าอุบัติการณ์การงดและเลื่อนผ่าตัดลดลงเหลือเพียง ๑๕ คน  
ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและได้รับการผ่าตัดตามนัด พยาบาลห้องผ่าตัดผู้นำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกฯ ไปใช้  
ทุกคนมีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำสื่อการสอนวีดิทัศน์เกี่ยวกับการผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมในช่องท้องผ่านพารายาสุน

(Endovascular Aortic Aneurysm Repair : EVAR) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้พยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานห้องผ่าตัดเกี่ยวกับการผ่าตัด EVAR

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เพื่อให้เป็นสื่อการสอนและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด EVAR

เป้าหมาย

๑. พยาบาลวิชาชีพสามารถอธิบายเกี่ยวกับการผ่าตัด EVAR ได้อย่างถูกต้อง

๒. พยาบาลวิชาชีพสามารถเตรียมห้องผ่าตัดและส่งเครื่องมือผ่าตัด EVAR ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

๓. ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด EVAR สามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานห้องผ่าตัดใช้สื่อการสอนวีดิทัศน์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ในแนวทางเดียวกัน

๒. หน่วยงานจัดจึงมีคุณภาพ ผู้ป่วยเข้าใจ สามารถทำงานในห้องผ่าตัดได้เป็นอย่างดี

๓. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของพยาบาลได้อย่างถูกต้อง